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Borgarráð

       

Umsögn um fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksinsum um kostnað við  
borgarstjórnarsal og Tjarnargötu vegna fjölgunar borgarfulltrúa.

Á fundi borgarráðs 28. mars sl. lögðu borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, fram 
eftirfarandi fyrirspurn:

„Óskað er eftir upplýsingum um heildarkostnað við borgarstjórnarsal og Tjarnargötu vegna 
fjölgunar borgarfulltrúa nú þegar framkvæmdum er lokið“

Umsögn skrifstofu eigna og atvinnuþróunar:
Ekki er haldið sérstaklega utan um kostnað við framkvæmdir í borgarstjórnarsal og 
Tjarnargötu vegna fjölgunar borgarfulltrúa úr 15 í 23. Flestir verkþættir sem gert er ráð fyrir 
að vinna eru óháðir fjölgun borgarfulltrúa.
Framkvæmdum er ekki lokið en gert er ráð fyrir að þeim verði lokið áður en borgarstjórn 
kemur saman að loknu sumarleyfi og mun endanlegur kostnaður liggja fyrir fljótlega eftir 
það.
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